

คู่มือออนไลน์

(1 เมษายน 2559)

โดย ธรรมาธิปติ

ดวงชะตาที่มีจุดเสี่ยงที่ร้ายอยู่หลายด้าน ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิต

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณ โสภณ เกิดวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2508 เวลา 08.22 น. กทม เพศชาย ปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ในนครลอส แองเจลิส สหรัฐอเมริกา

คำถามแรก ผมจะได้รับการว่าจ้างในที่ทำงานใหม่หรือไม่ครับ

คุณ โสภณเขียนมาถามผมตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559 แต่ปัญหาเรื่องงาน ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน และ อาจจะมีปัญหาเนื่องมาจากเอกสารสัญญา น่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม ปีพ.ศ. 2558 แล้ว

ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากอิทธิพลของดาวเสาร์(๙)จรที่จรให้ร้ายแก่ดวงชะตาของคุณ เพราะเสาร์(๙)จะทำร้ายในเรื่องการงานของคุณ และ กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงาน ทำให้คุณมีเรื่องวุ่นวายใจเดือดเนื้อร้อนใจ และ เหนื่อยมากเป็นพิเศษ

คุณไม่ได้เขียนบอกว่า ทำงานทางด้านใด แต่คาดว่า น่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร บัญชีคอมพิวเตอร์ และ การเงิน ซึ่งต้องการความละเอียดรอบคอบมาก

แต่งงานที่จะให้ความสำเร็จแก่คุณ น่าจะเป็นงานที่ต้องสัมพันธ์กับผู้คนจำนวนมาก หรือ ต้องติดต่อกับผู้คนครับ

ส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องงานใหม่ของคุณว่าจะได้เมื่อไหร่ คุณแล้วคุณอาจจะมีโชคดี หรือ ขาวดีในเดือนเมษายนนี้ แต่ไม่แนใจนักว่าจะเป็นเรื่องงานของคุณหรือไม่ เพราะตอนนี้ ดวงชะตาของคุณค่อนข้างจะกำกวม ดี-เลียม 50/50

จะฟันธงไปเลยว่าเป็นเรื่องงานก็ค่อนข้างยาก เพราะดวงปีของคุณในปีนี้ยังไม่ค่อยสู้ดีนัก ยังต้องพบกับอุปสรรคมากมาย หรือไม่ก็ยังคงต้องเหนื่อยอยู่

ถ้าภายในช่วงเดือนเมษายน พฤษภาคมนี้ ยังไม่มีข่าวดีเรื่องงาน คุณทำจะต้องรอให้ผ่านวันเกิดของคุณคือ เดือนกันยายนปีนี้เป็นไปก่อน

ขอเอาใจช่วยนะครับ หากมีข่าวดีหน้าเรื่องงานอย่างไรก็ช่วงแจ้งข่าวมาด้วยนะครับ

กระนั้นก็ตาม สมมติว่ามีข่าวดีในช่วงเดือนเมษายน นี้ ก็ยังจะต้องระมัดระวังในเรื่องงาน และเรื่องบ้านอีกเช่นกัน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน ปีพ.ศ. 2559 นี้ ซึ่งค่อนข้างจะรุนแรงหนักหน่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องสุขภาพ หนี้สิน ความเสียหายแบบไม่คาดคิด หรือ การเป็นคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลด้วย

คำถามที่สอง สถานะทางการเงินของผมจะดีขึ้นหรือไม่

พื้นชะตาเดิมของคุณโสภณ เป็นดวงชะตาที่ค่อนข้างจะเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายในเรื่อง หนี้สิน ความเสียหายอย่างไม่คาดคิด คดีความอันเกี่ยวเนื่องจากเอกสารสัญญา การขึ้นโรงขึ้นศาล หรือ ฟ้องร้องคดีความ การถูกโกง

และ ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วย

ดวงชะตาแบบนี้ ผมไม่แนะนำให้ค้าประกันใคร หรือ ให้เงินแก่คนอื่นกู้ยืม อาจจะเสียเพื่อน และเสียเงินเสียทองได้ หรือ กู้ยืมเงินของผู้อื่น และ ห้ามเล่นแชร์ เค็ดขาด

หรือ หากมีการกู้ยืมเงินธนาคาร ก็ควรจะระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินทองให้มาก เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีเงินเหลือจ่ายคืนแก่ธนาคารด้วย

ช่วงที่น่าเป็นห่วงก็คือ ตั้งแต่กลางปีพ.ศ. 2559 นี้เป็นต้นไป ให้ระวังเรื่องหนี้สิน การฟ้องร้องด้วย

คำถามสุดท้าย ผมจะต้องเดินทางในช่วงใกล้ๆนี้หรือไม่ครับ

ผมไม่ทราบว่าคุณถามมานั้น หมายถึงอะไร ถ้าหมายถึงการเดินทางใกล้ๆ ประเภทภายในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วละก็ คุณมีดวงต้องเดินทางแบบนั้นแน่นอนครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ โสภณ ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกคนครับ

หรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณ จตุภัทร ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ซอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

